



ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ของกรมศิลปากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัคร เข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-ชื่อสกุล	ชื่อตำแหน่งเดิม
๑	๑	๓	นางสาวปิยมาส กล้าพินิจ	นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
๒	๒	๔	นายอัสมิ ดิษฐาภินันท์	นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
๓	๓	๖	นายมีนะเมษฐ์ ศิริสุข	นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-ชื่อสกุล	ชื่อตำแหน่งเดิม
๑	๒	๕	นางสาวอารีรัตน์ ใจกล้า	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๒	๓	๖	นางสาวจิรายุ ทองภู	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๓	๑	๑๒	นางสาวมนชุตตา นาสารี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๔	๕	๑๐	นางสาวอรศรี สงเคราะห์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๕	๔	๙	นางสาววิรญา นุชภู	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร และบัญชีผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อนั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร และบัญชีผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

/๓. ผู้ที่ได้รับ...

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการทัศนศึกษาปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร และบัญชีผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการทัศนศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร และตำแหน่งนักวิชาการทัศนศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

๔. ผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ และผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการทัศนศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ใน วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นางสาวทศชล เทพกำปนาท)

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม